
 
 
 
 
 
 

 
 

    กมธ. ศึกษา วุฒิสภา จัดโครงการ
เสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. .... (เสวนา ๔ ภูมิภาค) 

  เม่ือวันเสาร์ท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นําโดย ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ นางกอบกุล  อาภากร 
ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
นายออน  อาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย พลเอก สสิน  ทองภักดี 
นางสุนี  จึงวิโรจน์ นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน นายทรงเดช  เสมอคํา รศ.ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร พร้อมด้วยคณะ 
อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา คณะอนุกรรมาธิการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา และคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน คณะทํางานจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติท่ีย่ังยืน หน่วยงาน 
ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่ เช่น กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม

อาชีวศึกษา กลุ่มการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน และ
กลุ่มการจัดการศึกษาเอกชนและการศึกษาพระปริยัติธรรม และกลุ่มตัวแทนของแต่ละจังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๒๐ จังหวัดเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีปลัดจังหวัด

นครราชสีมา ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับ  
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดเสวนา 
 ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า “ …การจัดการเสวนาในครั้งนี้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ก่อนการตรากฎหมาย
ทุกฉบับรั ฐพึงจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ ยวข้อง วิ เคราะห์ผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น

ฉบับท่ี ๑๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ภาพ – ข่าว โดย เบญญา

และการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน ด้วยเหตุน้ี จึงต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. อย่างแท้จริง…”  
          ต่อมา เม่ือเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ เข้าร่วมเสวนา  
เพ่ือระดมความเห็น โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่ ๑) กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒) กลุ่มอาชีวศึกษา ๓) กลุ่มการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ๔) กลุ่มการจัด
การศึกษาเอกชน และการศึกษาพระปริยัติธรรม 
       จากนั้น เม่ือเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
นาฬิกา ผู้เข้าร่วมเสวนาได้นําผลการ
ระดมความเห็นของแต่ละกลุ่มเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการ โดยสรุปสาระสําคัญ
พอสังเขปได้ ดัง น้ี  คือ  การเรียก ช่ือ
บุคลากรทางการศึกษาน้ันส่งผลต่อการ

พัฒนาการศึกษาของผู้เรียนหรือไม่ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... เน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางการศึกษามากกว่ามุ่งเน้น
ท่ีผู้ เรียน และจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบ 
ของการศึกษาใหม่ 
  ท้ังน้ี กลุ่มเป้าหมายในการเสวนาครั้งนี้มีจํานวนท้ังสิ้นกว่า ๕๐๐ คน โดยทุกภาคส่วนท้ัง ๔ 
ภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น นําเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการและแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลข้อมูลและสรุปประเด็นสาระสําคัญ และยกร่างจัดทําแนวทางในการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป 

 
 
    


